



## CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

### Thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tết hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 25/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp đã đi thăm, tặng quà, chúc tết gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Quang Toàn và con trai Phạm Hữu Điện, thôn Đông Vàng, xã Vũ Ninh và gia đình cháu Nguyễn Diệu Linh, thôn Tân Hùng, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương. Cả hai gia đình đều có thể hệ thứ hai, thứ ba bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin.

Trao quà tới các gia đình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các nạn nhân chất độc da cam, chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi của các nạn nhân

chất độc da cam, động viên các gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Với chủ đề "Xuân yêu thương", tại chương trình tặng quà tết trên địa bàn xã Hồng Minh (Hưng Hà), đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp đã trao 350 suất quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân xã Hồng Minh trong phát triển kinh tế - xã hội. Chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, đời sống của các nạn nhân trong điều kiện dịch bệnh, đồng chí mong muốn năm 2022 nhân dân

trong xã tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo trong lao động, sản xuất để năm mới có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ để người nghèo có thu nhập ổn định.

Trước đó, Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 50 suất quà tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã trao 100 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hòa (Hưng Hà), mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chúc các gia đình đón tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ, sang năm mới tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí đề nghị xã Tân Hòa rà soát chặt chẽ để không bỏ sót hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức chương trình trao quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Bình (Kiến Xương). Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh dự.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có

(Xem tiếp trang 4)

PHÒNG VIÊN VÀ CÔNG TÁC VIÊN

## ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

### Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần tại huyện Vũ Thư



Đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

Chiều ngày 25/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

Theo báo cáo của xã Vũ Vinh, xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của trung ương và của tỉnh; dự báo tình hình người dân ở xa trở về địa phương gia tăng trong dịp tết, xã đã có phương án chủ động quản lý di biến động dân cư; người tử tình ngoài về địa phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN THỜI

## Bắt giữ, xử lý 1.655 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Đó là kết quả kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng trong năm 2021 được Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh thông tin tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức sáng ngày 25/1. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2021, qua công tác kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 1.655 vụ với 1.882 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 385 vụ/456 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 55,7

tỷ đồng, tăng hơn 8,4 tỷ đồng so với năm 2020.

Trên cơ sở dự báo tình hình năm 2022, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đã xây dựng và triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp cụ thể nhằm kiên quyết đẩy lùi tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững ổn định thị trường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh ghi nhận và biểu dương các sở, ngành thành viên đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu được nhiều kết quả, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành

manh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục và đề nghị năm 2022 các sở, ngành thành viên tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin, nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý

(Xem tiếp trang 4)

KHÁC ĐUẢN

**Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Đợt 36 Thái Bình tổ chức tiêm 128.382 liều vắc-xin phòng Covid-19

Theo kế hoạch của Sở Y tế, từ ngày 24 - 28/1, Thái Bình tổ chức tiêm 128.382 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19; người đã tiêm 1 mũi vắc-xin AstraZeneca hoặc Pfizer hoặc Moderna; tiêm mũi nhắc lại và mũi bổ sung.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm, tăng độ bao phủ vắc-xin, công tác tiêm chủng được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn các huyện, thành phố. Trường hợp người đủ điều kiện tiêm không di chuyển được đến địa điểm tiêm thì thực hiện tiêm lưu động tại nhà. Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, tổ chức tiêm theo đúng quy định, Sở Y tế đề nghị các điểm tiêm chú ý khám sàng lọc (tiền sử bệnh tật), theo dõi sau tiêm, hướng dẫn người dân theo dõi sau tiêm tại nhà, phối hợp xử lý cấp cứu và an toàn phòng, chống dịch.

Đây là đợt thứ 36 Thái Bình tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Tính đến tối ngày 23/1, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 2,81 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 25/1

**Thế giới: Hơn 355 triệu người mắc Covid-19**

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 25/1, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 355,9 triệu ca, trong đó hơn 5,62 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam: Hơn 1,9 triệu bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi**  
Ngày 25/1, cả nước ghi nhận 15.743 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 44 ca nhập cảnh và 15.699 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.392 ca so với ngày 24/1). Việt Nam hiện đã ghi nhận 2.171.527 ca mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 177,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, 62.889 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.904.069/2.171.527 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số ca nặng đang điều trị là 4.602 ca.

(Xem tiếp trang 4)

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**  
SỞ Y TẾ: 0969.851.212  
0227.3640.786  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

## LỄ TIỄN ÔNG CÔNG, ÔNG TÁO

### Giản tiện, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường

(Xem trang 4)



Người dân thả cá chép đô tại bờ sông Trà Lý.